

HỘI THẢO**PHỔ BIẾN HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN THỐNG KÊ CỘNG ĐỒNG ASEAN**

Sáng 31/10/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Cơ quan Thống kê ASEAN (ASEANstats), Dự án EU-ASEAN COMPASS tổ chức Hội thảo Phổ biến hoạt động của Ủy ban Thống kê Cộng đồng ASEAN.

Nội dung Hội thảo bao gồm: (1) Giới thiệu các hình ảnh của Hệ thống Thống kê ASEAN (ACSS); (2) Lịch sử hình thành và các sự kiện quan trọng của ACSS; (3) Đề án hội nhập thống kê ASEAN của Việt Nam: Nội dung kết quả chủ yếu của Đề án và kết quả thực hiện hai năm 2016-2017; (4) Giới thiệu các hoạt động của dự án EU-ASEAN COMPASS; (5) Giới thiệu về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN; (6) Cách thức phổ biến các hoạt động của ACSS.

Nguồn: <http://gso.gov.vn/>

Cục Thống kê và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh phối hợp trong công tác thống kê

Thực hiện Quy chế phối hợp tại Văn bản số 105/QCPH-SNN-CTK ngày 09/3/2017 với sự tài trợ của Tổ chức Ngân hàng Thế giới và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ ngày 24 đến 27/10/2018, Cục Thống kê và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn cho gần 150 học viên về hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện xã của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thành phần tham dự lớp tập huấn là công chức, viên chức ngành Nông nghiệp từ các phòng chuyên môn thuộc Sở, các chi cục, các phòng nông nghiệp 13 huyện thành phố, thị xã và một số xã, phường, thị trấn.

Nội dung các lớp tập huấn gồm 6 chuyên đề chính: (1) Tổng quan về Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; hệ thống chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực nông nghiệp; phổ biến thống tin thống kê; đánh giá bước đầu thực hiện các chỉ tiêu Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; (2) Luật Thống kê 2015 và các văn bản thực hiện Luật Thống kê; xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thống kê; (3) Phương pháp tính và điều tra thống kê trong nông nghiệp trồng trọt cây hàng năm; (4) Phương pháp tính và điều tra thống kê trong lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản; (5) Phương pháp tính giá trị sản xuất (GO), chi phí trung gian (IC), giá trị tăng thêm (VA) ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; các chỉ tiêu tăng trưởng, phát triển; tái cơ cấu ngành nông nghiệp; (6) Định hướng phát triển và tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020; một số kỹ năng quản lý, tổng hợp, báo cáo.

Nguồn: <http://gso.gov.vn/>

Hội thảo kỹ thuật rà soát các chỉ tiêu thống kê thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia



Trong hai ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2018, Tổng cục Thống kê phối hợp với Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh (GIZ) tổ chức Hội thảo kỹ thuật rà soát các chỉ tiêu thống kê thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia.

Hội thảo này là một trong các hoạt động nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc (trong đó giao Tổng cục Thống kê nghiên cứu, rà soát, sửa đổi và hướng dẫn sử dụng Bộ chỉ tiêu phát triển giới quốc gia; tăng cường thu thập, công bố số liệu thống kê giới). Mục tiêu của Hội thảo để lấy ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện danh mục Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia.

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>

Công bố Bộ chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương năm 2017 và giai đoạn 2010-2017



Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Chinhphu.vn

Sáng 13/10/2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì buổi họp báo công bố chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương năm 2017 và giai đoạn 2010 - 2017 do Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố.

Với mục tiêu đánh giá thực trạng và mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngày 26/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1255/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp.

Nội dung của Đề án là lựa chọn các nhóm chỉ tiêu đo lường mức độ phát triển doanh nghiệp hàng năm của cả nước và từng địa phương (phân bổ theo ngành kinh tế, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) bao gồm: Mức độ phát triển về số lượng doanh nghiệp; mức độ phát triển về lao động; mức độ thu hút vốn đầu tư và tài chính; đầu tư và phát triển khoa học công nghệ; chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, tham gia các chương trình hỗ trợ của nhà nước...; bảo vệ môi trường; kết quả, hiệu quả phát triển doanh nghiệp: doanh thu, thu nhập của người lao động, giá trị gia tăng, lợi nhuận, đóng góp cho ngân sách nhà nước...; công bố kết quả đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp đối với các địa phương.

BBT tổng hợp

HỘI NGHỊ

Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Sáng ngày 5/10/2018, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra (BCĐ TĐT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (TĐTKT). Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tới dự và chủ trì Hội nghị.

Đây là lần thứ năm Tổng cục Thống kê với vai trò là cơ quan thường trực tổ chức thực hiện TĐTKT trên phạm vi cả nước. Kết quả TĐTKT 2017 đáp ứng được yêu cầu sử



Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, báo cáo tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017

dụng thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. TĐTKT đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu và nội dung được giao trong Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc TĐT đã thu thập, xử lý, tổng hợp khối lượng lớn thông tin về: (1) Số

lượng và kết quả hoạt động của doanh nghiệp và hợp tác xã; (2) Số lượng và kết quả hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; (3) Số lượng và kết quả hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp; (4) Số lượng và tình hình hoạt động cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Thông tin thu thập được đã phản ánh thực trạng và bức tranh kinh tế qua 5 năm 2011-2016 với rất nhiều thành tựu quan trọng.

Nguồn: <http://gso.gov.vn/>

HỘI NGHỊ

BCH Hội Thống kê Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ III

Ngay sau Đại hội đại biểu Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ III (2018-2023) thành công tốt đẹp, ngày 03/10/2018 Ban chấp hành Hội Thống kê Việt Nam (VSA) đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ III. Mục đích chính của Hội nghị lần này là bầu ra Ban thường vụ của VSA trong số 15 ủy viên Ban chấp hành Hội vừa được Đại hội nhiệm kỳ III thông qua.

Kết quả, Hội nghị đã bầu ra Ban thường vụ với 05 ủy viên, gồm các ông bà có tên dưới đây: (1) Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Hội (Nguyên Phó Tổng cục trưởng, Chủ tịch VSA nhiệm kỳ II); (2) Bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội (Nguyên Phó Tổng cục trưởng, Hội viên VSA); (3) Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Hội (Phó Tổng cục trưởng); (4) Ông Nguyễn Văn Đoàn, Ủy viên (Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê); (5) Ông Đỗ Ngọc Khải, Ủy viên (Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội).

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>

HỌP BÁO

công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018

Sáng ngày 28/9/2018, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Họp báo. Tham dự buổi Họp báo có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí tới đưa tin.

Tại buổi Họp báo, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đã thông báo một số vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2018. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước 9 tháng năm 2018



Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Họp báo

tăng 6,98%, là mức tăng cao nhất của 9 tháng kể từ năm 2011 trở về đây. Trong mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,65%, đóng góp 8,8% vào mức tăng trưởng chung, là mức tăng trưởng cao nhất của khu vực này trong giai đoạn 2012-2018, từng bước khẳng định xu thế chuyển đổi cơ cấu ngành đã phát huy hiệu quả, mặt khác giá bán sản phẩm ổn định cùng với thị trường xuất khẩu được mở rộng là động lực chính thúc đẩy sản xuất của khu vực này.

Nguồn: <http://gso.gov.vn/>

Tiếp theo trang 8

Tài liệu tham khảo:

1. ESCAP (2018), *Report of the Governing Council of the Statistical Institute for Asia and the Pacific on its thirteenth session*, truy cập ngày 12/10/2018, từ <https://www.unescap.org/commission/74/document/E74_26E.pdf>
2. Thijs Wubbels (2015), *STI Final report 26 jun 2015*, Netherlands
3. Kyung Ae Park, Ph.D (2012), *E-learning System in STI, Statistics Korea: Achievements and Challenges*, truy cập ngày 15/10/2017, từ <<http://www.unece.org/stats/documents/2012.09.hrm.html>>
4. <http://siap-elearning.org/>
5. <http://sti.kostat.go.kr/coresti/site/main.do>